

แคมเปญอินไซเดอร์ประเทศไทย
McCormick® แม็คคอร์มิค เครื่องเทศแบบซองเดี่ยว
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ดี อินไซเดอร์ส – ธันวาคม 2564

การเข้าร่วมในแคมเปญนี้ ผู้เข้าร่วมหรืออินไซเดอร์จะต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้:

- ต้องทำการรีวิวผลิตภัณฑ์และตอบแบบสอบถามสิ้นสุดแคมเปญให้สมบูรณ์
- โปรดทราบว่าไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์
- ข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทำโดยอินไซเดอร์ส เมื่อสมัครลงทะเบียนสามารถพบได้ในเนื้อหาที่ระบุไว้ด้านล่าง

การปฏิบัติในแคมเปญ

ในการเข้าร่วมแคมเปญ **McCormick® แม็คคอร์มิค เครื่องเทศแบบซองเดี่ยว** ร่วมกับเว็บไซต์ **The Insiders** โดยการคัดเลือกจากการที่คุณทำการซื้อ แม็คคอร์มิค เครื่องเทศแบบซองเดี่ยว โดยคุณสามารถเลือกซื้อจากเซตใดเซตหนึ่ง ดังนี้

SET A: แม็คคอร์มิค พริกไทยขาวป่นชนิดซองเดี่ยวขนาด 12x3ก และ แม็คคอร์มิค อบเชยป่นชนิดซองเดี่ยวขนาด 12x3ก หรือ

SET B: แม็คคอร์มิค พริกไทยดำป่นชนิดซองเดี่ยวขนาด 12x3ก และ แม็คคอร์มิค อบเชยป่นชนิดซองเดี่ยวขนาด 12x3ก โดยสั่งซื้อผ่าน Lazada หรือ Shopee

หลังจากที่คุณทำการซื้อแล้วให้ส่งหลักฐานการชื้อมายัง **The Insiders** ทีมงานของเราจะส่งคูปองหรือบัตรกำนัล **Grab Gift** มูลค่า 200 บาท เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ

ผู้เข้าร่วมแคมเปญยอมรับข้อตกลงที่จะทำกิจกรรมการตลาดแบบบอกปากต่อปาก (Word of Mouth) ตามที่ระบุไว้ในจดหมายหรือคู่มือประกอบแคมเปญของคุณ ซึ่งคุณจะได้รับผ่านทางอีเมลเมื่อคุณได้รับสินค้าแล้ว

นอกจากนี้

คุณจะต้องกรอกแบบสอบถามปิดท้ายแคมเปญให้ครบถ้วนเพื่อให้คุณสามารถส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของคุณเกี่ยวกับ **McCormick® แม็คคอร์มิค เครื่องเทศแบบซองเดี่ยว** เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ แบบสอบถามจะเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ คุณจะได้รับคำแนะนำทางอีเมล

การทำแบบสอบถามปิดแคมเปญจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่กำหนด

กำหนดเวลา

ระยะเวลาของแคมเปญระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์และผ่านบล็อกโพสต์

ผู้เข้าร่วมแคมเปญหรืออินไซเดอร์จะต้องทำรีวิวของคุณอย่างตรงไปตรงมาต่อการใช้งานจริงกับ **แม็คคอร์มิค เครื่องเทศแบบซองเดี่ยว** ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

การลงทะเบียน

คุณสามารถสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ทางเว็บไซต์ The Insiders ประเทศไทย สามารถใช้บัญชีเดียวต่อหนึ่งครัวเรือนเท่านั้น
ในกรณีที่มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรืออันเป็นเท็จ ผู้เข้าร่วมหรืออินไซเดอร์สผู้นั้นจะถูกแบนจากแคมเปญโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ในการเข้าร่วมแคมเปญของ The Insiders ผู้สมัครจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

ข้อมูลส่วนตัว

รายละเอียดทั้งหมดจะได้รับการปฏิบัติด้วยความลับสูงสุด ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามเฉพาะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การคัดเลือก

ผู้เข้าร่วมจะถูกคัดเลือกสำหรับแคมเปญนี้ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดโดยบริษัท McCormick® การคัดเลือกนี้จะดำเนินการโดย The Insiders และจะมีผลผูกพันและสิ้นสุด หากไม่ได้รับเลือกจะไม่มีผลต่อแอปพลิเคชันที่ตามมาหรือในการมีส่วนร่วมในแคมเปญอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย The Insiders หรือบริษัทในเครือ การคัดเลือกลักษณะนี้มีความจำเป็น เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมมักจะสูงกว่าจำนวนอุปกรณ์ที่กำหนดไว้

การชำระเงินและการคืนเงิน

โปรดทราบว่าเมื่อสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้ เราจะไม่มี การเรียกเก็บเงินมัดจำ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร จะมีการเลือกผู้เข้าร่วมแคมเปญกลุ่มใหญ่ก่อน หากคุณเป็นผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติ เราจะแจ้งคุณทางอีเมล พร้อมส่งลิงค์ออนไลน์เพื่อไปที่ Lazada หรือ Shopee เพื่อผู้ที่ได้รับเลือกสามารถทำการซื้อสินค้า แม็คคอร์มิก เครื่องเทศแบบซองเดี่ยว ที่ต้องการได้ หลังจากที่ผู้ที่ได้รับเลือกทำการซื้อบน Lazada หรือ Shopee แล้ว
คุณจะต้องอัปโหลดหลักฐานการซื้อผ่านแบบฟอร์มขอคืนเงินที่เราจะส่งให้ทางอีเมล เมื่อทำการกึ่งแคมเปญทั้งหมดเสร็จสิ้น จากนั้นทีมงาน The Insiders จะทำการคืนเงินให้คุณในรูปแบบของคูปอง Grab Gift เป็น GrabCar 200 บาท หรือ GrabFood 200 บาท ทางอีเมล

ผลิตภัณฑ์ไม่อนุญาตให้นำไปจำหน่าย

ห้ามทำการขายต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านแคมเปญของ Insiders หรือจัดหาโดยลูกค้าของเราโดยเด็ดขาด
การละเมิดข้อกำหนดนี้ของสมาชิกจะถูกลบออกจากแคมเปญทันทีและ/หรือยุติการเป็นสมาชิกของ Insiders ไปอย่างไม่มีกำหนดรวมทั้งอาจมีการดำเนินการทางกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

บริษัท The Insiders จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางด้านเทคนิคหรือปัญหาอื่น ๆ ในแคมเปญนี้ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากองค์ประกอบที่นอกเหนือการควบคุมของ The Insiders หรือ McCormick®

จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมแต่ละคนที่จะต้องแน่ใจว่าทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการปกป้องและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
การเข้าร่วมในแคมเปญนี้แสดงถึงการยอมรับกฎเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข

บริษัท The Grapevine ชื่อขายภายใต้ชื่อ "The Insiders" และอ้างถึงต่อข้อความด้านล่างว่า The Insiders

ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมหรือโดยบังเอิญอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์

บริษัท The Insiders

ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยสมาชิกที่ลงทะเบียนอันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในระหว่างแคมเปญ

ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะยังคงอยู่ตลอดเวลาาร่วมกันและรับผิดชอบต่อผลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สมาชิกที่ลงทะเบียนใช้ในระหว่างแคมเปญ

สมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องปฏิบัติตามคู่มือผู้ใช้งานตลอดเวลาและ / หรือปฏิบัติตามเอกสารคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเคร่งครัด

เว็บไซต์ตลอดจนเนื้อหาของข้อความ รูปภาพ กราฟิก ไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกวิดีโอ การจัดระเบียบข้อมูลและที่รวมในฐานข้อมูล (เช่น ข้อมูล) ยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ The Insiders
ข้อมูลได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ซึ่งครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับทรัพย์สินทางปัญญา

คุณมีสิทธิ์ที่จะศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและ / หรือเพื่อดาวน์โหลด การใช้งานอื่นใดรวมถึงแต่ไม่จำกัด การทำซ้ำ การเผยแพร่ การเปิดเผยต่อสาธารณะและ / หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ในรูปแบบใด ๆ
ทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวหรือถาวรหรือรายละเอียดของ The Insiders ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก The Insiders

เนื้อหาที่ได้จัดทำ

เมื่อเข้าร่วมในแคมเปญนี้คุณจะมีโอกาสแสดงกิจกรรมในการเป็นแอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยการโพสต์เนื้อหาบนพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด ภาพ วิดีโอ ข้อความรีวิวน ทวิจาร์ณ ข้อความทวิต และรูปแบบสื่ออื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหาออนไลน์") โดยการเข้าร่วมในแคมเปญนี้คุณยินยอมให้บริษัท McCormick® สามารถใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ในกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ และคุณจะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดในลิขสิทธิ์ของเนื้อหาออนไลน์

บริการช่วยเหลือ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแคมเปญนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ข้างต้น กรุณาติดต่อ The Insiders ทางอีเมล: infothailand@theinsidersnet.com

ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท

The Insiders เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามที่อยู่ต่อไปนี้:

The Insiders Singapore

5 Shenton Way

UIC Building, #10-01

Singapore 068808

เลขทะเบียนบริษัท: KVK.55180361